

## QUY TRÌNH

### **Rà soát và xây dựng sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội**

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, BGH về việc điều chỉnh, rà soát, xây dựng sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi; Ban Giám hiệu xây dựng quy trình như sau:

Bước 1: Thành lập Ban rà soát và soạn thảo xây dựng sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội gồm các thành viên: ĐU, BGH, Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên; trưởng các đơn vị trực thuộc; đại diện người học và mời đại diện cơ sở giáo dục tham gia; thành lập các tiểu ban giúp việc.

Bước 2: Ban rà soát soạn thảo hợp thống nhất rà soát chức năng, nhiệm vụ của trường, các văn bản quy định liên quan đến nhà trường để xác định việc xây dựng kế hoạch triển khai; phân công nhiệm vụ từng thành viên thực hiện (chú ý việc rà soát phải bám sát vào các căn cứ pháp lý, các văn bản pháp quy, sự hoạch định chung của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực ngành nghề).

Bước 3: Soạn thảo nội dung sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi (đảm bảo việc xây dựng xác định thực tiễn nguồn lực của Nhà trường trong 5 năm. Phải đưa ra những định hướng cụ thể, trong đó cần lưu ý: sứ mạng, tầm nhìn phải đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan; Nội dung phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của ngành giáo dục đào tạo và TDTT).

Bước 4: Ra thông báo lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài trường (lưu ý việc xây dựng các biểu mẫu lấy ý kiến đảm bảo tính thống nhất để tiện cho công tác đóng góp ý kiến và tổng hợp).

Bước 5: Tổng hợp các ý kiến đóng góp lần 1.

Bước 6: Họp phân tích, thống nhất nội dung điều chỉnh.

Bước 7: Tổ chức hội nghị mở rộng đóng góp ý kiến.

Bước 8: Tổng hợp, tiếp thu và điều chỉnh (nếu có).

Bước 9: Báo cáo và xin ý kiến Đảng ủy- BGH ban hành, công bố./.

**Nơi nhận:**

- ĐU-BGH (để b/c);
- Các phòng, khoa, TT (để t/hiện);
- Website Trường;
- Lưu: HC, TCCB./.

